

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 5/2023

I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỘI BẬT TRONG NƯỚC

1. Ý nghĩa đặc biệt chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước CHXHCN Việt Nam đã thăm chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 10 đến 11 tháng 4 năm 2023. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa nhiều mặt và "đặc biệt". Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đi thăm nước CHDCND Lào đầu tiên ngay sau khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước, thể hiện chính sách nhất quán của ta luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp, gây ra nhiều khó khăn và thách thức, chuyến thăm của Chủ tịch nước đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện của Việt Nam đối với công cuộc đổi mới, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của nước bạn Lào. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm nhân dân Lào đang hân hoan chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bunpimay, một ngày lễ lớn và thiêng liêng nhất của đất nước Lào, cho thấy tính chất đặc biệt của mối quan hệ Việt-Lào, mang đến nhân dân Lào anh em những tình cảm sâu đậm, nồng ấm của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân dịp đầu năm mới Phật lịch 2566. Chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp, cả trong khuôn khổ song phương, cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

1. Thủ tướng Chính phủ dự lễ khánh thành hai dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc-Nam phía đông

Sáng 29/4, tại tỉnh Bình Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (GTVT) dự lễ khánh thành các dự án thành phần Mai Sơn-Quốc lộ 45, Phan Thiết-Dầu Giây với tổng chiều dài hơn 160 km thuộc tuyến cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2017-2020.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chính thức tuyên bố khánh thành các dự án. Đây là những đoạn tuyến quan trọng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, thuận lợi, an toàn giữa Bình Thuận-TPHCM, giữa Hà Nội-Ninh Bình-Thanh Hóa và các địa phương khác, kết nối giữa Thủ đô Hà Nội và khu vực miền Trung, TPHCM với khu vực miền Trung. Việc đưa vào khai thác thời điểm này càng ý nghĩa hơn khi nhu cầu đi lại, du lịch của người dân tăng cao dịp nghỉ lễ.

Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông là một trong những khâu đột phá chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, dành nguồn lực lớn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm tại các vùng, miền trọng yếu nhằm tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội. Đại hội XIII của Đảng đặt mục tiêu tới năm 2025, cả nước có khoảng 3.000 km cao tốc và tới năm 2030, có khoảng 5.000 km cao tốc. Theo Bộ GTVT, tính cả các tuyến đường trục ngang và tuyến Bắc-Nam, đến nay, cả nước đã hoàn thành 1.580 km cao tốc, trong đó giai đoạn trước năm 2020 đưa vào khai thác 1.163 km và chỉ riêng 3 năm gần đây đưa vào khai thác 416 km. Như vậy, từ nay tới cuối nhiệm kỳ, chúng ta phải hoàn thành gần 1.500 km cao tốc nữa. Cùng với đó, chúng ta đang nghiên cứu, triển khai xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, tiếp tục xây dựng các sân bay, cảng biển...

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là khối lượng công việc rất lớn, rất nặng nề, với yêu cầu rất cao, phải quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa trong thời gian tới, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả.

3. Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cuba, Argentina và Uruguay

Từ ngày 18-28/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức Cuba, Argentina và Uruguay theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández, Chủ tịch Hạ viện Argentina Cecilia Moreau, Chủ tịch Thượng viện Uruguay Beatriz Argimón Cedeira.

Tại ba nước đã có gần 80 hoạt động của Chủ tịch Quốc hội và gần 40 hoạt động của các ban, bộ, ngành, địa phương, gần 30 thỏa thuận hợp tác ở cả cấp Trung ương và địa phương đã được ký kết. Chuyến thăm đã đạt kết quả thực chất, toàn diện, trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ, giao lưu nhân dân và các trụ cột của quan hệ: Chính trị ngoại giao, hợp tác liên nghị viện; kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch; quốc phòng an ninh; tư pháp; khoa học - công nghệ; giáo dục - đào tạo; giao lưu văn hoá, biểu diễn nghệ thuật; quan hệ giữa các địa phương..., mở ra những cơ hội mới để tăng cường hợp tác hiệu quả, thực chất, cùng có lợi với các đối tác.

Đặc biệt, chuyến thăm đã tăng cường sự tin cậy ở cấp cao nhất và đây là cơ sở chính trị rất quan trọng để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và ba nước trong thời gian tới, trong đó, Cuba rất trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ thiết thực, chí tình, chí nghĩa và đúng thời điểm của ta cả về vật chất và tinh thần. Đáng chú ý, kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ không chỉ ở các lĩnh vực hợp tác song phương, mà còn ở phạm vi khu vực và quốc tế, giữa Đông Nam Á với Mỹ Latinh, Việt Nam với MECOSUR, hợp tác Nam - Nam, phối hợp trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, FEALAC, WTO ... Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có các cuộc hội kiến, hội đàm, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của ba nước. Lãnh đạo các nước đều coi trọng vị thế, vai trò của Việt Nam. Cuba rất tin cậy và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ đặc biệt với Việt Nam; Argentina khẳng định Việt Nam là đối tác có tầm quan trọng chiến

lược; Uruguay coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu ở châu Á - Thái Bình Dương và là cầu nối Uruguay với ASEAN.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hết sức có ý nghĩa, đó là những dấu mốc quan trọng trong lịch sử hào hùng của cách mạng Cuba, những ngày kỷ niệm lớn trong quan hệ của Việt Nam với ba nước. Đồng thời, đây cũng là hành trình theo dấu chân Bác, tại Buenos Aires (thủ đô Argentina) và Montevideo (thủ đô Uruguay), nơi mà cách đây hơn 1 thế kỷ (năm 1912), Bác Hồ đã dùng chân khi đang bôn ba tìm đường cứu nước.

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ

1. Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Chiều 26/4/2023, Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong hơn 5 năm qua, Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có sự phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) về công tác xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước trong quản lý kinh tế - xã hội, hoạt động của doanh nghiệp, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách còn bất cập trong quản lý, hoạt động của doanh nghiệp nhà nước từ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Đảng bộ Khối. Ban Nội chính Trung ương đã tham gia ý kiến về nhiều Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến hoạt động của Đảng ủy Khối và các đảng bộ trực thuộc. Đảng ủy Khối đã tham gia đóng góp ý kiến vào các đề án của Ban Nội chính Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo.

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quy chế phối hợp giữa hai cơ quan, đồng thời kiến nghị, đề xuất những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn quy chế phối hợp trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa hai cơ quan, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao của hai cơ quan. Đồng chí nhấn mạnh, hai cơ quan cần nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về kinh tế - xã hội nói chung và trong hoạt động doanh nghiệp nói riêng. Nhất là, phối hợp trong phát hiện, kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, hoạt động đầu tư công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước..., góp phần bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để không thể tham nhũng, tiêu cực; rà soát, phân tích, đánh giá các hành vi vi phạm pháp luật qua xử lý các vụ án, vụ việc vừa qua liên quan doanh nghiệp nhà nước để rút ra bài học kinh nghiệm nhằm tăng cường các biện pháp ngăn chặn từ sớm, từ xa, phòng ngừa sai phạm, đồng thời kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý an toàn, vững chắc cho

hoạt động của các doanh nghiệp, không để xảy ra các vụ án, vụ việc tương tự trong thời gian tới.

2. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2023 và tổng kết, trao Giải Búa liềm vàng năm 2022

Ngày 25/4/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 11 (mở rộng), sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2023 của Đảng bộ Khối và Lễ Tổng kết, trao Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022, phát động Giải năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo sơ kết Quý I nêu rõ, thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2023 với chủ đề “Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ”, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo chủ động ban hành và triển khai các nghị quyết, chương trình công tác; trong đó tập trung thực hiện công tác tiếp nhận, chuyển giao các tổ chức đảng, xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ theo Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 và Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư cơ bản hoàn thành bảo đảm tiến độ theo quy định.

Công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường, kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì có nền nếp, theo đúng kế hoạch. Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được quan tâm; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động. Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp phát huy vai trò giám sát và phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp, đơn vị.

Xác định năm 2023 là năm thách thức, khó khăn nhiều hơn thuận lợi, nên ngay từ đầu năm, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để ổn định hoạt động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Theo đó, kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2023 của hầu hết các doanh nghiệp trong Khối tiếp tục đạt được kết quả tích cực. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối ước đạt 456,3 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8%; lợi nhuận trước thuế ước đạt 30 nghìn tỷ đồng, bằng 57,9%; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 61,7 nghìn tỷ đồng, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2022. Tham gia điều tiết vĩ mô nền kinh tế; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh. Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối thực hiện công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a với tổng số tiền gần 800 tỷ đồng. Đảm bảo việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập, các chế độ, chính sách cho người lao động.

Tại Lễ tổng kết, trao Giải Búa liềm vàng năm 2022, báo cáo cho biết: Đây là năm thứ tư Đảng ủy Khối tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương. Giải đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, triển khai bài bản, tiếp tục thu hút sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, các tạp chí, trang tin, bản tin, phóng viên, biên tập viên

và đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Khối. Ban Tổ chức Giải đã tiếp nhận 1.245 tác phẩm tham dự (tăng 10,4% so với năm 2021). Các tác phẩm đa dạng ở thể loại, hình thức phong phú: chính luận, nghiên cứu - trao đổi, phản ánh, người tốt việc tốt, phỏng vấn, ý kiến đảng viên, ghi chép, ký sự, truyền hình, phóng sự ảnh. Đặc biệt năm 2022, có một số tác phẩm đã cập nhật hình thức truyền thông hiện đại, đổi mới cách thức truyền tải thông tin như: Infographic, emagazine,... Các tác phẩm tham dự Giải tập trung viết về Đảng và công tác xây dựng Đảng; bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật; nhiều tác phẩm phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội như: Chuyển đổi số; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn. Nhiều bài viết rất công phu, tâm huyết, được đầu tư kỹ lưỡng từ khâu xác định đề tài, chủ đề, khảo sát thực tiễn đến cách thể hiện. Nhiều tác giả là người đứng đầu cấp ủy, bí thư đoàn thanh niên tích cực, gương mẫu viết bài tham gia. Qua đó động viên, khuyến khích các tập thể, tổ chức đảng; tác giả, nhóm tác giả là đảng viên, người lao động trong Khối tham gia cuộc thi.

Ban Giám khảo đã lựa chọn 33 tác phẩm xuất sắc nhất đề nghị Ban Tổ chức Giải và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định trao giải, trong đó có 2 Giải Nhất, 3 Giải Nhì, 8 Giải Ba và 20 Giải Khuyến khích. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quyết định khen thưởng 08 đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc và xuất sắc tiêu biểu trong hưởng ứng và tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022.

Phát biểu tại Lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương các kết quả mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Từ năm 2019 đến nay, Đảng ủy Khối đã tổ chức thêm Giải Búa liềm vàng cấp Đảng bộ để khuyến khích cán bộ, đảng viên tích cực hưởng ứng và nâng cao chất lượng tác phẩm gửi tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Qua báo cáo tổng kết Giải Búa liềm vàng năm 2022 của Đảng ủy Khối, có thể thấy đã có sự quan tâm đặc biệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động. Do vậy, đây là năm có số lượng tác phẩm tham dự nhiều nhất và phong phú về chủ đề, thể loại, phản ánh đầy đủ các nội dung xây dựng Đảng: về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, pháp luật nên bức tranh toàn cảnh về công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; các tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức; thể hiện sự nhiệt huyết, lương tâm và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương với Đảng, với đất nước. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng để tiếp tục có thêm nhiều tác phẩm mang sức lan tỏa tích cực, chuyển tải được yêu cầu của Đảng, mong muốn của cán bộ, đảng viên và người lao động, nhất là những vấn đề mới, vấn đề chưa được khai thác, đề cập sâu sắc trong thời gian qua để Giải mang tính toàn diện hơn, đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng Đảng nói chung và phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước nói riêng. Đồng thời, phản ánh kết quả bước đầu triển khai Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước và Quyết định số 61-QĐ/TW, ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư

Trung ương Đảng ban hành quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương; Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước;...

Phát động Giải Búa liềm vàng năm 2023, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nêu rõ: Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023, coi đây là một trong những hoạt động quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII.

3. Đoàn công tác Đảng ủy Khối làm việc với các đảng ủy trực thuộc

Ngày 21/4/2023, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dẫn đầu đoàn công tác Đảng ủy Khối đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thế Phiệt - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2023 và tình hình triển khai các dự án, công trình trọng điểm của Tổng công ty. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, sự điều hành quyết liệt của Ban Tổng Giám đốc, tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đã được duy trì tốt trên các lĩnh vực. Về hoạt động khai thác, Tổng công ty đã chỉ đạo các cảng hàng không, cơ quan, đơn vị đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ; thực hiện tốt công tác phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán 2023 và Mùa lễ hội xuân 2023 trong điều kiện cơ sở hạ tầng còn hạn chế, nguồn nhân lực có hạn. Thường xuyên quán triệt đến các cấp ủy, lãnh đạo các cảng hàng không tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, duy trì thực hiện đầy đủ các quy định của các cơ quan chức năng tại các cảng hàng không.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong quý I/2023 và những thành tích đáng ghi nhận của Tổng công ty trong những năm trở lại đây, có những đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đối với những vấn đề vướng mắc, khó khăn và những đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Long Hải ghi nhận, khẳng định Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương luôn thể hiện quan điểm ủng hộ, đồng tình với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty, qua đó ưu tiên đề cập đến các kiến nghị của Tổng công ty trong các cuộc làm việc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành liên quan. Về các kiến nghị về công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ, đồng tình; đồng thời chỉ đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối khẩn trương rà soát, chỉ đạo và hướng dẫn Đảng ủy Tổng công ty giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng.

4. Ngày 24/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2023.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I/2023 và triển khai nhiệm vụ quý II/2023; Hội nghị còn tập trung làm rõ kết quả, tình hình thực hiện Công văn số 4718-CV/BTCTW, của Ban Tổ chức Trung ương ngày 16/02/2023 về việc triển khai các mô hình đảng bộ theo Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW, ngày 14/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Đây là những quy định, văn bản mới của Trung ương với khối lượng công việc lớn, tiến độ thời gian ngắn, đòi hỏi hiệu quả cao. Tuy nhiên, cùng với sự vào cuộc của các cấp ủy doanh nghiệp; các đảng ủy trực thuộc đã triển khai tích cực, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và thực hiện đảm bảo các quy định, hướng dẫn của cấp trên.

Báo cáo nêu rõ, trong Quý I/2023, xác định chủ đề công tác năm 2023 "Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ", Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng; triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới", tham mưu ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về "tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới" và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tham mưu triển khai tốt các nhiệm vụ về thực hiện quy chế phối hợp với Ban cán sự đảng các bộ, ngành về công tác tổ chức, cán bộ theo Quyết định số 28-QĐ/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị (về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương) và Quyết định số 54-QĐ/TW, ngày 11/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương). Tính đến ngày 20/4/2023, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã tham mưu hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm được Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao, các đồng chí đã tham mưu giải quyết 1.523/3.317 văn bản đến, chiếm tỷ lệ 45,9% số lượng văn bản đến của Đảng ủy Khối trong Quý I/2023; tham mưu ban hành 327/493 văn bản, chiếm tỷ lệ 66,33% văn bản đi của Đảng ủy Khối trong Quý I/2023; Ban Tổ chức ban hành 420 văn bản trao đổi, hướng dẫn công tác với các đảng ủy trực thuộc. Trọng tâm là hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW; Quy định số 87-QĐ/TW, Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW, ngày 14/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương; ban hành Quy chế sửa đổi về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Khối DNTW; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định về lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và giải quyết các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác rà soát quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, bố trí cán bộ.

Trong Quý I/2023, các đơn vị trong Đảng bộ Khối đã hoàn thành việc tiếp nhận 1.014/1036 tổ chức cơ sở Đảng (đạt 97,87% kế hoạch) và 39.865/52.745 đảng viên từ các địa phương về trực thuộc các doanh nghiệp trong Khối; 29/31 đảng ủy ban hành quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, hoàn thành việc sắp xếp, bố trí 359 cán bộ chuyên trách, 99 cán bộ kiêm nhiệm các ban tham mưu giúp việc cấp ủy.

Quý II và 6 tháng cuối năm 2023, công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Khối tiếp tục sẽ có nhiều nhiệm vụ của Trung ương giao, khối lượng công việc lớn, đặc biệt sau khi các đơn vị hoàn thành việc thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, số lượng tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối đều tăng, các đảng bộ thực hiện sơ kết giữa nhiệm kỳ (2020-2025) đồng thời rà soát, điều chỉnh cơ cấu cấp ủy, bổ sung quy hoạch, đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm cán bộ... đòi hỏi mỗi tổ chức đảng và cán bộ tham mưu công tác tổ chức xây dựng đảng cần nâng cao vai trò, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy những chủ trương, nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị liên quan đến tổ chức, bộ máy, cán bộ, đảng viên và nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng, việc xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng có đủ năng lực, phẩm chất là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định về lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Quy chế về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; thông tin nhanh kết quả thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW; Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư và một số vấn đề cần lưu ý trong bố trí nhân sự các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp trên cơ sở.

Các đại biểu cũng đã thảo luận, nêu ra một số khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Đảng bộ như: việc bàn giao tổ chức Đảng và đảng viên theo Quy định 60-QĐ/TW ở một số địa phương, đơn vị còn vướng mắc; việc điều chỉnh cơ cấu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Công văn 906-CV/ĐUK ngày 13/7/2022 của Đảng ủy Khối đã ban hành; công tác sắp xếp cán bộ tại các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy theo Quy định 87-QĐ/TW còn lúng túng, chưa chủ động; công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy, lãnh đạo quản lý đơn vị có nơi còn chậm; đội ngũ cán bộ tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng sau khi thực hiện Quy định 87-QĐ/TW còn hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ và kinh nghiệm...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương các kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Quý I/2023. Để hoàn thành các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị, tiếp tục khẩn trương hoàn thành các thủ tục tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên theo đúng quy định của Trung ương; nghiên cứu mô hình sắp xếp tổ chức đảng tại các cơ sở đảm bảo tính ổn định, lâu dài và phù hợp với điều kiện thực tiễn tại đơn vị; nghiên cứu giao quyền kết nạp và khai trừ đảng viên, giao một số quyền cấp trên cơ sở cho các đảng ủy cơ sở có đủ điều kiện theo quy định; tập trung phổ biến, quán triệt, chỉ đạo, cập nhật các quy định của Đảng bộ Khối, Đảng bộ các tập đoàn, tổng công

ty, ngân hàng thương mại, đơn vị trong Khối tới các đảng bộ mới tiếp nhận để triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thương mại đạt kết quả tốt. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Quy định 48-QĐ/TW, ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư "về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước", phát huy các giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong doanh nghiệp, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế đất nước.

5. Ngày 17/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo, công tác Dân vận Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2023.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy: Quý I/2023 công tác Tuyên giáo, Dân vận đã đạt một số kết quả quan trọng, toàn Đảng bộ Khối đã hoàn thành việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; hoàn thành dự thảo Đề án, Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2023; tổ chức các hoạt động Mừng Đảng mừng Xuân, đón Tết nguyên đán an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và của Đảng ủy Khối trong toàn Đảng bộ Khối về công tác dân vận; tiếp tục hỗ trợ công tác an sinh xã hội với tổng số tiền gần 189 tỷ đồng.

Có thể khẳng định, những kết quả tích cực nêu trên có sự đóng góp vô cùng to lớn của của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo dân vận trong Khối, thông qua việc đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực của công tác Tuyên giáo - Dân vận, hoàn thành khối lượng lớn công việc theo kế hoạch đề ra cũng như những nhiệm vụ đột xuất do cấp ủy giao. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo cấp ủy đã chú trọng thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; nâng cao chất lượng việc nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động, trên cơ sở đó, đã tổng hợp, phân tích nhiều thông tin quan trọng, kịp thời phản ánh, kiến nghị, đề xuất với Ban Thường vụ cấp ủy, phục vụ đắc lực, hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Trong 3 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và các cơ quan hợp nhất thực hiện chức năng, nhiệm vụ tuyên giáo của các đảng ủy trực thuộc (Ban tuyên giáo cấp ủy) đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo việc thực hiện các nội dung trọng tâm, trong đó, Ban Tuyên giáo cấp ủy đã kịp thời tham mưu, ban hành các hướng dẫn về công tác lý luận chính trị; công tác văn hóa - văn nghệ; công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và biên giới trên đất liền năm 2023... đảm bảo nội dung theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị được các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối thực hiện nghiêm túc, bám sát yêu cầu của Trung ương. Ban Tuyên giáo cấp ủy tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập, làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi doanh nghiệp, đơn vị và công tác

xây dựng, chỉnh đốn đảng; các đảng ủy tích cực gửi tư liệu tham gia Triển lãm Những tấm gương bình dị mà cao quý năm 2023.

Ban Tuyên giáo cấp ủy đã ban hành các hướng dẫn tuyên truyền trọng tâm năm 2022 theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về xây dựng Đảng; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông trên nền tảng internet, mạng xã hội; thông qua tọa đàm, hội thảo, giao lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt chính trị, nghe nói chuyện thời sự; kịp thời hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam và tham mưu Đảng ủy Khối việc điều chỉnh, sửa Logo Đảng ủy Khối,...qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và người lao động trong việc chấp hành và thực hiện các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện hiện vụ chính trị của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Việc triển khai Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước tại các đảng ủy trực thuộc (về tổ chức bộ máy và cán bộ tuyên giáo), đến 14/4 các đảng ủy trực thuộc đã cơ bản hoàn thành việc lập Ban Tuyên giáo đảng ủy, bố trí lãnh đạo, cán bộ chuyên trách và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo.

Về công tác Dân vận, thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Dân vận Trung ương, ngay từ đầu năm Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã chủ động tham mưu việc quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và của Đảng ủy Khối trong toàn Đảng bộ Khối về công tác dân vận và được cụ thể hóa vào chương trình công tác năm 2023 của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc. Theo đó, các đảng ủy trực thuộc đã xây dựng nghị quyết, chương trình công tác năm trong đó có nội dung lãnh đạo về công tác dân vận; đã ban hành 111 văn bản gồm chương trình, kế hoạch, quyết định, hướng dẫn, thông báo, công văn... để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; một số đảng ủy ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác dân vận.

Ban Dân vận Đảng ủy Khối tham mưu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền các sự kiện quan trọng của Đảng, của đất nước, của dân tộc; việc tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận và phong trào thi đua năm 2023 được đăng tải trên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối, trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Các đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho CNVC, NLD tham gia dưới nhiều hình thức khác nhau như tổ chức hơn 170 hội nghị, cuộc họp tuyên truyền bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Việc thực hiện tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp các cấp thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Hầu hết các doanh nghiệp đều bố trí phòng tiếp dân và lịch tiếp dân 01 lần/tháng. Việc giải quyết, đơn thư khiếu nại, tố

cáo, phản ánh, kiến nghị đã được các cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm chỉ đạo. Trong quý I/2023, toàn Đảng bộ đã có 246 buổi tiếp dân với số người tham gia 165 người; thực hiện đối thoại với người lao động 466 buổi; số lượng đơn thư nhận được 20, trong đó số lượng thuộc thẩm quyền giải quyết 09, đã giải quyết 08, chưa giải quyết 14, số lượng chuyên cấp có thẩm quyền 02. Về công tác giám sát, thực hiện 221 lượt trong đó tổ chức công đoàn thực hiện 119 lượt, tổ chức đoàn thanh niên thực hiện 02 lượt; về phản biện xã hội gồm 119 văn bản, trong đó công đoàn thực hiện 67 văn bản, đoàn thanh niên thực hiện 54 văn bản; các nội dung góp ý phản biện chủ yếu về xây dựng các quy chế, quy định của đơn vị.

Ban Dân vận Đảng ủy Khối là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Đảng ủy Khối. Trong quý I/2023, Ban Dân vận Đảng ủy Khối tham mưu với 02 Ban chỉ đạo ban hành kế hoạch công tác, kiện toàn thành viên và phân công nhiệm vụ thành viên của các Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xây dựng Kế hoạch, đề cương báo cáo kiểm tra năm 2023 của các ban chỉ đạo; tham mưu Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tổ chức Hội nghị thảo luận các phương án xây dựng nền tảng công nghệ kết nối giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị trong Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung làm rõ những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra như: Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, phản ánh lên cấp ủy cấp trên của một số đơn vị còn chậm, chưa đầy đủ. Việc mới thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy nên có nơi chưa được kiện toàn đầy đủ nhân sự; có cán bộ từ chuyên môn chuyên sang nên công việc còn bỡ ngỡ, cần được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu, trực tiếp làm công tác dân vận và tuyên giáo.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã nhấn mạnh: Trong năm 2023, tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới, phức tạp, dự báo sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế Việt Nam. Các tác động về thương mại, tỷ giá, nguồn cung nguyên nhiên liệu và năng lực cạnh tranh là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đối với hoạt động của các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối. Tuy nhiên, Bám sát chỉ đạo của Trung ương và chủ đề công tác năm, quý I/2023, Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục đạt kết quả tích cực. Trong kết quả đó, có sự đóng góp tích cực của các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo đồng bộ các Đảng ủy trực thuộc triển khai nghiêm túc, khẩn trương việc thực hiện Quy định 60-QĐ/TW, Quy định 87-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 23-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, theo đó tiếp nhận các tổ chức đảng, tổ chức đoàn từ địa phương về trực thuộc đảng bộ, đoàn thanh niên doanh nghiệp thuộc Khối để hoàn thiện mô hình tổ chức đảng, tổ chức đoàn trong doanh nghiệp nhà nước, đồng bộ theo mô hình chung của hệ thống chính trị; đồng thời lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở và bố trí lãnh đạo, cán bộ chuyên trách để đảm bảo công tác tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo

phương thức và vai trò lãnh đạo trực tiếp mọi hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm doanh nghiệp hoạt động đúng chủ trương, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí đề nghị, trong Quý II/2023, Ban Tuyên giáo, Dân vận Đảng uỷ các cấp tiếp tục tham mưu giúp Đảng uỷ Khối và đảng uỷ trực thuộc nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội kịp thời, phản ánh nhanh, hiệu quả những vấn đề phát sinh, tồn tại của đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ trực thuộc xây dựng kế hoạch và triển khai có chất lượng và hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng uỷ Khối và đơn vị mình đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục tổ chức, triển khai có hiệu quả việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Người trở thành công việc thường xuyên, thiết thực gắn việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp và các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng nếp sống văn hóa công sở tại doanh nghiệp, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền xây dựng Đảng trong doanh nghiệp.

Đồng chí lưu ý, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối phải là đầu mối để cùng Ban Tuyên giáo, Truyền thông các cấp chủ động triển khai công tác tuyên truyền, xử lý khủng hoảng truyền thông, cung cấp thông tin chính thống về doanh nghiệp Nhà nước cho cơ quan báo chí. Đối với Ban Dân vận Đảng uỷ Khối và cấp uỷ các cấp tiếp tục tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương, của Đảng uỷ Khối về công tác dân vận, trong đó tham mưu thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Khối chỉ đạo tổ chức Công đoàn chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp cùng cấp đề tổ chức tốt các hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động. Quan tâm đảm bảo đời sống và thu nhập chính đáng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động; lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 trong toàn Khối; thực hiện nghiêm Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị (khóa XI) về ban hành Quy định về việc MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; bố trí cán bộ Đoàn chuyên trách đảm bảo hoạt động phù hợp, hiệu quả.

Đối với các đảng uỷ trực thuộc, sau khi thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ, Ban Tuyên giáo tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức rà soát, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tuyên giáo để tham mưu giúp cho đảng uỷ thực hiện tốt chức năng tuyên giáo, dân vận. Căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị, tiếp tục đề nghị cấp uỷ bố trí đủ số lượng cán bộ chuyên trách; kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo các cấp để đảm bảo hoạt động ngày càng hiệu quả; đồng thời tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận.

Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Hồ Xuân Trường và ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối yêu cầu Ban Tuyên giáo cấp uỷ các cấp tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Quý II/2023, trong

đó tập trung thấm nhuần chỉ đạo “Năm kiên định, Bốn yêu cầu, Ba tập trung, Hai kiên toàn”, của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022. Coi đây là cảm nang để phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả trong hoạt động của công tác Tuyên giáo để tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; coi trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác kịp thời, hiệu quả những quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc. Tập trung tuyên truyền sinh động, đa dạng về kết quả triển khai, thực hiện các nghị quyết của Trung ương khóa XIII và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tập trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”; xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, lối sống và xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

III - TIN THAM KHẢO

Ý nghĩa lớn khi Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 chính thức 'hồi sinh'

Sáng 27/4, tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức.

Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 là một trong những dự án trọng điểm với quy mô lớn của ngành điện do Petrovietnam làm chủ đầu tư, được khởi công từ đầu năm 2011, tổng vốn đầu tư 41.799 tỷ đồng, công suất 1.200 MW. Đã trải qua 12 năm đầu tư xây dựng với nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, do nhiều nguyên nhân có giai đoạn dự án phải dừng triển khai trong thời gian dài; dự án được sự quan tâm của các cấp, các ngành và người dân, nhất là nhân dân tỉnh Thái Bình, những người dân đã nhường đất, mặt bằng cho dự án để mong sớm hoàn thành dự án. Nhờ đó, sau 12 năm, dự án đã hồi sinh.

Theo Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, sáng suốt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và với phương châm hồi sinh từ khát vọng vượt lên chính mình, đến nay, 2 tổ máy đã hoàn thành quá trình chạy thử nghiệm thu và đã phát điện, cung cấp cho hệ thống điện quốc gia trên 1 tỷ kWh. Sau khi hoàn thành đưa vào vận hành, hàng năm Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 sẽ cung cấp khoảng 7,2 tỷ kWh lên lưới điện quốc gia, với doanh thu khoảng 18.000 tỷ đồng/năm, sử dụng trực tiếp và gián tiếp trên 400 lao động tại địa phương, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nói chung, tỉnh Thái Bình nói riêng.

Tại sự kiện, trong không khí phấn khởi cả nước chào mừng các ngày lễ lớn (giỗ Tổ Hùng Vương, 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, Ngày quốc tế Lao động 1/5), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tuyên bố khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Thủ tướng nhấn mạnh, an ninh năng lượng, bảo đảm cung cấp điện là một trong những nhiệm vụ chính trị, ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Cuối năm 2022, tổng công suất đặt nguồn điện toàn hệ thống đạt xấp xỉ

77.800 MW, cơ bản bảo đảm năng lượng cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong nước.

Thủ tướng lưu ý, đây là sự kiện rất đáng mừng, bởi nhà máy có tổng đầu tư và công suất lớn, dự án đã kéo dài 12 năm, người dân có nhiều băn khoăn, trăn trở, lo lắng về dự án. Việc hồi sinh nhà máy được thực hiện trong điều kiện khó khăn, các quy định pháp luật còn nhiều chông chéo, vướng mắc và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19. Ngày 15/7/2021, khi Thủ tướng triệu tập lãnh đạo các bộ ngành, tỉnh Thái Bình và các chủ thể liên quan để bàn về phương hướng hồi sinh nhà máy cũng là thời điểm bùng phát dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam. Khi đó, các đại biểu đề nghị phải tăng thêm 4.800 tỷ đồng từ ngân sách cho dự án và cuối cùng, Thủ tướng kết luận, không dùng thêm ngân sách, mà phải cơ cấu lại trong tổng vốn đầu tư, vận dụng sáng tạo các quy định hiện hành, sử dụng nguồn vốn của Petrovietnam nếu còn thiếu vốn. Đến nay, việc hồi sinh dự án không những không phải sử dụng thêm vốn của Nhà nước, của Tập đoàn, mà ngược lại, có thể tiết kiệm hơn 200 tỷ đồng tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Theo Thủ tướng, sự kiện khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 mang nhiều ý nghĩa to lớn trên 8 khía cạnh: Góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công nghiệp hóa nông thôn, công nghiệp hóa tỉnh Thái Bình vốn là một tỉnh thuần nông; góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho Đồng bằng sông Hồng, khu vực miền Bắc và cả nước; đóng góp cho kinh tế tuần hoàn, tận dụng tối đa các chất thải để sản xuất các sản phẩm; tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho người dân, với khoảng 75% nhân lực của nhà máy trong quá trình xây dựng và vận hành là người địa phương; đóng góp ngân sách địa phương (khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi năm khi chạy hết công suất); đánh dấu sự trưởng thành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các nhà thầu Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Thái Bình; khẳng định sự đúng đắn, kịp thời về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển năng lượng; khẳng định ý Đảng hợp lòng dân.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát lại công việc, bảo đảm nhà máy vận hành theo tiêu chí hiện đại, hiệu quả, an toàn theo quy định của pháp luật, bảo đảm vệ sinh môi trường; tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành; không để xảy ra sự cố do yếu tố chủ quan; các cơ quan phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; bảo đảm an ninh, an toàn cho nhà máy và người dân; tiếp tục tạo công ăn, việc làm và sinh kế người dân, ổn định, nâng cao đời sống cho những người dân đã nhường mặt bằng. Nhân dịp này, Thủ tướng một lần nữa lưu ý việc phát triển hệ thống điện phải bảo đảm 5 yếu tố: Nguồn điện, tải điện, phân phối điện, sử dụng điện và giá điện hợp lý.

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 456/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân sinh năm 1966, quê quán tỉnh Quảng Ninh, từng đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh.

IV - VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI

Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

Ngày 12/4/2023, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 310 - CV/BCĐ35 V/v hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023.

Xem chi tiết Kế hoạch tổ chức cuộc thi, Thể lệ cuộc thi, Phụ lục định hướng chủ đề tác phẩm tham gia cuộc thi tại đây.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW, ngày 27/04/2023 hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để công tác thi đua, khen thưởng là động lực, biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Đồng thời, khẳng định giá trị và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước qua từng giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhân dân ta; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong các phong trào thi đua và công tác thi đua - khen thưởng; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; trong đó, coi trọng công tác nghiên cứu lý luận tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đánh giá kết quả tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, rút ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm về vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Người trong từng giai đoạn cách mạng; biểu dương, tôn vinh, gặp mặt, giao lưu các điển hình, anh hùng, chiến sĩ thi đua qua các thời kỳ; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân.

Về các nội dung tuyên truyền cụ thể, Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW nhấn mạnh 5 nội dung lớn gồm:

Thứ nhất, mục đích, ý nghĩa to lớn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc; khẳng định Lời kêu gọi thi đua ái quốc là nét đặc sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện sự sáng tạo trong phương thức lãnh đạo của Đảng ta, nhằm khơi dậy sức mạnh vĩ đại của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, trong đó nhấn mạnh giá trị và sức lan tỏa của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong phong trào thi đua yêu nước hiện nay; khẳng định và làm rõ sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở từng giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhân dân ta 75 năm qua, nhất là trong hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước.

Thứ ba, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng, về kết quả tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng ở các cấp, các ngành, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, bất cập, nguyên nhân, từ đó kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, quyết định về công tác thi đua - khen thưởng,

Thứ tư, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Trong đó, tập trung nhấn mạnh 5 nội dung quan trọng là: thi đua xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước..., khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới, đột phá mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. Thi đua phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ năm, tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN